

# บิ๊กเซ็นทรัล-นักธุรกิจใหญ่ ลาออก'กก.สภา'ปมยื่นบข.

ออกไม่หยุดอธิการบดี ม.รามฯ เผย กก.  
สภาจ่อไขก๊อกอีก 5 ซีเจ้าแล้วเซ็นทรัล-  
นักธุรกิจใหญ่ (อ่านต่อหน้า 11)

## ต่อจากหน้า 1

### ยื่นบข.

กรณีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ขยายเวลายื่นบัญชีทรัพย์สินออกไปอีก 60 วัน โดยจะมีผลวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 แต่เดิยังมีปัญหาอยู่อาจเสนอต่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เพื่อแก้ไข พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.บ.) ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ.2561 โดยอาจโยกตำแหน่งของเจ้าหน้าที่รัฐที่ต้องยื่นและเปิดเผยตามมาตรา 102 และ 106 แห่ง พ.ร.บ.ป.ช.มาอยู่ในมาตรา 103 คือยื่นแต่ไม่เปิดเผยเท่านั้น

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม นายวุฒิสักดิ์ ลากเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง (มร.) เปิดเผยว่า กรรมการสภา มร.ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ส่วนใหญ่มาจากภาคเอกชน มีอดีตข้าราชการบ้าง เมื่อมีประกาศ ป.ป.ช.ออกมา ย่อมมีผลกระทบต่อสภามหาวิทยาลัยแน่นอน ขณะนี้มีการประชุมสภา 4-5 ราย แสดงความจำนงที่จะลาออกแล้ว หรืออย่างกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นนักธุรกิจบางคน เช่น นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน) และนายสมศักดิ์ สิวสวัสดิ์ตระกูล รองประธานกรรมการ บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) เป็นนักธุรกิจคนสำคัญ และมีกิจการจำนวนมาก ได้แสดงความกังวลว่าการแจ้งบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินนั้น เป็นการอย่างหนึ่ง

“นักธุรกิจเหล่านี้ไม่ได้กลัวการตรวจสอบ เพียงแต่อาจจะมีสมบัติมาก หากหลงลืมแจ้งรายละเอียด หรือแจ้งผิดพลาด อาจมีความผิดทางอาญา จึงไม่อยากเข้ามาเสี่ยงในเรื่องนี้” นายวุฒิสักดิ์กล่าว

นายวุฒิสักดิ์กล่าวว่า ขณะนี้ตนขอให้กรรมการสภาทุกรายอยู่ทำหน้าที่ก่อน จนกว่าจะได้รับคำตอบจาก ป.ป.ช.ว่าจะมีแนวทางแก้ไขอย่างไร ส่วนข่าวที่ออกมาว่าอาจจะให้

ยื่นบัญชีทรัพย์สินเหมือนเดิม แต่จะไม่ต้องเปิดเผยต่อสาธารณชนนั้น ไม่แน่ใจว่าจะแก้ปัญหาได้หรือไม่ เพราะเรื่องนี้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของกรรมการสภาแต่ละราย แต่หากกรรมการสภาส่วนใหญ่ลาออก จะทำให้สภามีปัญหา คืออาจมีองค์ประกอบไม่ครบ จนไม่สามารถดำเนินงานต่างๆ ได้ จะมีผลอย่างมากในการอนุมัติเรื่องต่างๆ เช่น การอนุมัติและแก้ไขปรับปรุงหลักสูตร การอนุมัติปริญญา เป็นต้น ซึ่งขณะนี้สภาได้อนุมัติปริญญาบัตรให้บัณฑิตที่จบการศึกษาไปแล้ว แต่ในอนาคตหากยึดเยื้อต่อไป จะเกิดปัญหาขึ้นมาได้

“หาก ป.ป.ช.ยังยืนยันตามเดิม มหาวิทยาลัยต่างๆ ต้องเริ่มคิดหาทางออกแล้วสำหรับผมมองว่าไม่เป็นผลดี เพราะกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชนเหล่านี้เป็นผู้ใหญ่ เวลาเข้าร่วมประชุม ผมเองที่เป็นอธิการบดีต้องเกรงใจ แต่ถ้าในอนาคตไม่มีผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาช่วยเหลือมหาวิทยาลัย ผมอาจจะเลือกใครก็ได้ที่ผมสามารถสั่งการได้เข้ามาเป็นกรรมการสภา ซึ่งมันไม่มีประโยชน์อะไร และผมไม่อยากให้เกิดสถานการณ์แบบนั้น ผมอยากหาคนที่มาคานอำนาจผมมากกว่า และต่อไปจะหากรรมการสภาจากภาคเอกชนยากแน่นอน ที่จริงผมเริ่มทาบทามบางแล้ว และหลายท่านปฏิเสธไม่ขอเข้าร่วม และตอนนี้สังคมกำลังเข้าใจผิดว่ากรรมการสภาจากภาคเอกชนกลัวการตรวจสอบ ซึ่งไม่จริง คนที่อยู่ในวงการธุรกิจหลายคนเป็นคนที่

มือสะอาดมาโดยตลอด ไม่กลัวที่จะยื่น เพียงแต่ว่ามีทรัพย์สินเยอะ อีกทั้งภรรยาและลูกต้องแจ้งด้วย เป็นการสร้างความลำบากมากกว่า” นายวุฒิสักดิ์กล่าว

นายวันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) กล่าวว่า ขณะนี้รอดูว่า ป.ป.ช.จะแก้ไขปัญหายังไง ซึ่งสภามีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน 11 ราย เมื่อประกาศ ป.ป.ช.ออกมา กรรมการสภาส่วนใหญ่ไม่ค่อยสบายใจ เรื่องนี้อาจจะสร้างผลกระทบต่อตัวกรรมการสภา เพราะการรวบรวมทรัพย์สินทั้งหมด และแจ้งเป็นบัญชีจะสร้างความลำบากมาก บางรายกลัวว่าถ้าหลงลืมแจ้งรายละเอียดบางอย่างไป จะเสี่ยงมีความผิดทางอาญาได้ แม้ไม่มีเจตนาที่จะปกปิดก็ตาม ถือว่าสร้างความเดือดร้อนโดยไม่จำเป็นให้กับกรรมการสภา อีกทั้งคนเหล่านี้เข้ามาช่วยเหลือมหาวิทยาลัยโดยไม่รับผลประโยชน์ใดๆ

“เบื้องต้นผมขอให้กรรมการสภาอยู่ทำหน้าที่ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ไปก่อน ซึ่งทุกท่านก็ยินดีที่จะทำงานให้ถึงที่สุด ส่วนรายงานข่าวที่ออกมาว่าจะให้ยื่นบัญชี และไม่ต้องเปิดเผยต่อสาธารณชนนั้น เป็นวิธีการแก้ไขปัญหาก็ดีหรือไม่ ผมมองว่ากรรมการสภาอาจจะมีความกังวลกันอยู่ อย่างไรก็ตามยังไม่ได้หารือกับกรรมการสภาถึงเรื่องนี้” นายวันชัยกล่าว